
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ 

สมาคมนสิิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันอังคารที่  ๑๘   มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย  ชั้น ๔  อาคารเทพทวาราวดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 นายสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม มี

สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจ านวน ๘๑ ราย ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ข้อ ๒๔ และที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวสรัลชนา เลิศชวลิตานนท์ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 

 

วาระที ่๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑  

ประธานให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งประชุมเมื่อ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ และขอให้ท่ีประชุมรับรองรายรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

วาระที่ ๒ แถลงผลการด าเนินงานของสมาคมฯ 

๑. ด้านสมาชิกสัมพันธ์  

มีสมาชิกใหม่จ านวน ๔๓๙ คน ท าให้ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๑,๖๘๓ คน 

๒. ด้านทุนการศึกษา  

สมาคมได้ท าการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๑ เป็น

ทุนการศึกษา ทุนละ ๓๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ ทุน ทุนต่อเนื่องทุนละ ๖๔,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ ทุน รวมทั้งสิ้น 

๖๗๖,๐๐๐ บาท 



๓. ด้านกิจกรรมต่างๆ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมฯได้ร่วมกับทางคณะนิติศาสตร์ เชิญท่านมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภา มาปฐกถาในเรื่องที่ทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคต

ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ช้ัน ๔  อาคารเทพทวาราวดี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาคมฯร่วมกับทางคณะนิติศาสตร์ และนิสิตปัจจุบันไปวางพวงมาลา เนื่องในงานวัน

รพี ณ ส านักฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภา 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เป็นการหาทุนเข้าสมาคมฯ  โดยได้รับการ

สนับสนุนจากสมาชิกสมาคมฯเป็นอย่างดี 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางสมาคมฯได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่า และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน เข้า

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อนุสาวรีย์ ๒ รัชกาล ณ ด้านหน้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ มีการจัดงานคืนสู่เหย้าภายใต้ช่ือว่า แอบรอเธออยู่นะจ้ะ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน

จากนิสิตเก่าเข้ามาร่วมงานกันเป็นจ านวนมาก โดยทางสมาคมฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางสมาคมฯและนิสิตเก่าได้ร่วมกันเดินขบวนพาเหรดกองเชียร์ในงานฟุตบอล

ประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี ๗๓  

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการแข่งขันกอล์ฟประเพณี นิติศาสตร์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมนี้

ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่งได้เริ่มตั้งขึ้น ชักชวนนิสิตเก่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ เข้ามาร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

ประเพณี  

ได้มีการจัดกิจกรรม Law Chula Talk เพื่อเสวนาปัญหากฎหมายที่ทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจ โดยมีการ

จัดเสวนาขึ้น และมีการจัดท า Facebook Live ซึ่งเป็น Facebook Law Chula ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปเป็น

สมาชิกได้ โดยใน Facebook นั้นจะมีการแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคณะนิติศาสตร์ สามารถเข้าไปดูหัวข้อ

การจัดสัมมนาได้ 

ทางสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนชมรมค่ายอาสาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทางสมาคมฯยังได้ให้การจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมมะและปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 

รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ริเริ่มขึ้นในสมัยท่านนายกบวรศักดิ์ 

ทางสมาคมฯได้มีการท าหน้าที่เป็นตัวแทนพ่ีน้อง Law Chula ในการแสดงความเสียใจในกรณีที่ครอบครัว

ของคณาจารย์หรือสมาชิกสมาคมฯเสียชีวิตไป 



ประธานในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมของ สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมว่า ทางสมาคมฯ ยังได้ให้

การสนับสนุนงานของคณะฯมาตลอด ๒ ปี เป็นจ านวนเงินท้ังหมดประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ ๓ รับรองงบดุล 

 เหรัญญิกสมาคมฯ  เสนองบดุลรายการรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ประจ าปี  ๒๕๕๙ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน หนี้สินและทุนตามรายละเอียดที่น าเสนอที่ประชุม สรุป

ได้ดังนี้ 

 ๑. รายได้  จ านวน   ๒,๐๖๖,๓๐๖.๙๗ บาท 

 ๒. ค่าใช้จ่าย  จ านวน   ๑,๐๗๓,๖๗๔.๙๒ บาท 

 ๓. สินทรัพย์  จ านวน           ๑,๙๗๗,๒๘๓.๗๑ บาท 

 ๔. หนี้สิน  จ านวน   ๒๒,๐๒๖.๓๒ บาท 

 ๕. ทุน  จ านวน            ๑,๙๕๕,๒๕๗.๓๙ บาท 

 มติท่ีประชุม  รับรองงบดุลประจ าปี  ๒๕๖๑ ตามที่เหรัญญิกเสนอ 

 

วาระที่ ๔ แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๓๕ ระบุให้คณะกรรมการจัดการให้ท างบดุลส่งให้สมาชิกทราบทุกรอบปีการบัญชี โดย

ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้นางยุพเรศ  แดนวังเดิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  ๒๙๖๗  ให้ที่ประชุม

พิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี ๒๕๖๒ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้งนางยุพเรศ  แดนวังเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ส าหรับปี  ๒๕๖๒ 

 

วาระที่ ๕ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 

 เนื่องจากในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การส่งไปรษณีย์จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากโดยไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ที่มา

เข้าประชุมจริง จึงมีการพิจารณาว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมเช่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงขออนุญาตเปิดช่องทางใน

การส่ง ตามข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขในข้อ ๓๐ การเชิญประชุมใหญ่ทุกคราวให้เลขาธิการโดยอนุมัติของกรรมการ แจ้งก าหนด



วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิกโดยส่งทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุม

ใหญ่ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และทางเว็บไซต์สมาคมฯ ก่อนวันนัดประชมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๗วัน 

หรือแจ้งโดยวิธีการสื่อสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เป็นการเปิดโอกาสส าหรับในอนาคตซึ่งอาจมีการพัฒนาระบบ 

IT ไปไกลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การติดต่อกับสมาชิกเป็นไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อประหยัดงบประมาณของทางสมาคมฯ 

ซึ่งตัวอย่างที่เราน ามาใช้ เป็นตัวอย่างจากบริษัทมหาชนต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการด าเนินการที่โปร่งใส 

และสื่อสารถึงสมาชิกได้ตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

 คุณไพบูลย์ เสนอว่า สมาชิกสมาคมฯรุ่นเก่าๆ เช่น รุ่นที่ ๑ - ๑๐ ซึ่งไม่สามารถพัฒนาตามระบบ IT ได้ทัน ยังต้องการ

ให้มีการส่งไปรษณีย์เป็นกรณีพิเศษ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระที ่๖ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่  

 เนื่องจากกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระจึงจ าเป็นต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ชุดใหม่ ตามข้อบังคับที่ ๑๖ ที่ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการสมาคมโดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งประกอบด้วย นายกหนึ่งคน 

และกรรมการอื่นรวมกันไม่น้อยกว่าสิบหกคน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนดจ านวนและเป็นผู้เลือกตั้ง 

สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ ท่าน โดยเสนอ พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ 

เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการอื่นจ านวน ๒๓ ท่าน ประกอบด้วย 

๑. นายวิสูตร   กาญจนปัญญาพงศ ์ กรรมการ 

๒. นายปรีชญา  อิบราฮิม   กรรมการ 

๓. นายธนรัตน ์  ทั่งทอง   กรรมการ 

๔. นายฉัตรชัย  ตรีพิพัฒนกุล  กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.ปารณีา  ศรีวนิชย์   กรรมการ 

๖. นางวิภารัตน ์  ไชยานุกิจ   กรรมการ 

๗. นายรณชิต  แย้มสอาด  กรรมการ 

๘. นางสาววาร ี  ชินสิริกุล   กรรมการ 

๙. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  กรรมการ 

๑๐. อ. ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต   กรรมการ 

๑๑. นางสาวสุนทรียา  ทวิชาประสิทธ์ิ  กรรมการ 

๑๒. นายไพศาล  มหาพัณณาภรณ ์  กรรมการ 

  



๑๓. นายศุภสิทธ์ิ  ศิริวงศ ์   กรรมการ 
๑๔. พ.ต.ท.ณัฐพล  อินทารักษ์  กรรมการ 
๑๕. นายปุรเชษฐ์  มนัสศิรเิพ็ญ  กรรมการ 
๑๖. นางชนกพรรณ  ดิลกโกมล   กรรมการ 
๑๗. นายกตัญญ ู  ภู่ประเสริฐ  กรรมการ 
๑๘. นายฤทธิไกร  ทองมาลา   กรรมการ 
๑๙. นายเฉลมิชัย  เขียวประดิษฐ์  กรรมการ 
๒๐. นางดวงเดือน  อัศวเลิศพลากร  กรรมการ 
๒๑. นางสาวรื่นวด ี  สุวรรณมงคล  กรรมการ 
๒๒. นางวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง  กรรมการ 
๒๓. พ.ท.จักษ ์  ธาระรูป   กรรมการ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการสมาคมฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ ท่าน โดยมี พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศินิพันธ์ 

เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการอื่นจ านวน ๒๓ ท่าน และที่ประชุมมีมติให้นายสุรพล สร้างสมวงษ์ มอบอ านาจให้ พล.ต.ท.

นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เป็นผู้มีอ านาจจัดการยื่นค าขอต่อนายทะเบียนสมาคม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอจดทะเบียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้ึนใหม่ทั้งชุดแทนจนเสร็จการ ซึ่งกรรมการทั้ง ๒๓ 

ท่าน ประกอบด้วย 

๑. นายวิสูตร   กาญจนปัญญาพงศ ์ กรรมการ 
๒. นายปรีชญา  อิบราฮิม   กรรมการ 
๓. นายธนรัตน ์  ทั่งทอง   กรรมการ 
๔. นายฉัตรชัย  ตรีพิพัฒนกุล  กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ปารณีา  ศรีวนิชย์   กรรมการ 
๖. นางวิภารัตน ์  ไชยานุกิจ   กรรมการ 
๗. นายรณชิต  แย้มสอาด  กรรมการ 
๘. นางสาววาร ี  ชินสิริกุล   กรรมการ 
๙. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  กรรมการ 
๑๐. อ. ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุนทรียา  ทวิชาประสิทธ์ิ  กรรมการ 
๑๒. นายไพศาล  มหาพัณณาภรณ ์  กรรมการ 
๑๓. นายศุภสิทธ์ิ  ศิริวงศ ์   กรรมการ 
๑๔. พ.ต.ท.ณัฐพล  อินทารักษ์  กรรมการ 

๑๕. นายปุรเชษฐ์  มนัสศิรเิพ็ญ  กรรมการ 

๑๖. นางชนกพรรณ  ดิลกโกมล   กรรมการ 

 



๑๗. นายกตัญญ ู  ภู่ประเสริฐ  กรรมการ 

๑๘. นายฤทธิไกร  ทองมาลา   กรรมการ 

๑๙. นายเฉลมิชัย  เขียวประดิษฐ์  กรรมการ 

๒๐. นางดวงเดือน  อัศวเลิศพลากร  กรรมการ 

๒๑. นางสาวรื่นวด ี  สุวรรณมงคล  กรรมการ 

๒๒. นางวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง  กรรมการ 

๒๓. พ.ท.จักษ ์  ธาระรูป   กรรมการ 

วาระที ่ ๗   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 มีการเสนอว่าในการท างานของสมาคมนิสิตเก่าควรจะมีนิสิตเก่าภาคบัณฑิตเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย พล.ต.ท.นิทัศน์ 

ลิ้มศิริพันธ์ ได้รับข้อเสนอไว้และได้กล่าวว่า ได้มีการชักชวนคุณสุนทรียา ทวิชาประสิทธ์ิ ซึ่งเป็นนิสิตเก่าภาคบัณฑิตเข้า

มาร่วมเป็นกรรมการชุดใหม่ ประธานฯได้กล่าวว่าเรื่องหลักสูตรต่างๆเราได้มีการพยายามให้ทุกหลักสูตรได้เข้าร่วม แต่ยังหา

แกนน าในการเข้าร่วมตรงนี้ไม่ได้ คณบดี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้แทนรุ่นในแต่ละรุ่นยังไม่สามารถสื่อสาร

ได้ครอบคลุมมากพอ เรามีการท าฐานข้อมูลของนิสิตเก่าทั้งหมด เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน 

คณบดี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นตัวแทนคณะขอแสดงความยินดีกับโครงการ ๔๘ ปี ๔๘ ล้าน จากนิสิตเก่าท่าน

ต่างๆ และมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ www.law.chula.ac.th มีการรวบรวมวีดีทัศน์ของงานเสวนานิติมิติทั้งหมดที่เราได้ให้กับ

สังคม ให้สามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมด รวมทั้งรายการวิทยุท้ังหมดที่ทางคณะได้ท าร่วมกับสถานีวิทยุจุฬา 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๑๕ น. 

 

 

 (นายสุรพล สร้างสมวงษ์) 

 ประธานท่ีประชุม 

 

 

 (นางสาวสรัลชนา เลิศชวลิตานนท์) 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

 


